

SURVEY SA KALUSUGAN NG CDC SA REHIYON NG TIMOG



Ang Centers for Disease Control and Prevention (CDC) ay nakikipagtulungan sa County ng San Diego upang matuto nang higit pa tungkol **sa mga alalahanin sa kalusugan at mga epekto mula sa dumi sa alkantarilya at polusyon sa Tijuana River Valley**. Gagawin ito sa pamamagitan ng survey na tinatawag na Community Assessment for Public Health Emergency Response, o CASPER.

ANO ANG CASPER?



Ang CASPER ay kumakatawan sa Community Assessment para sa Public Health Emergency Response. Ito ay isang uri ng sarbey sa sambahayan na binuo ng CDC.

- Ito ay isang paraan upang mabilis na mangalap ng impormasyon tungkol sa mga pangangailangan ng isang apektadong komunidad.
- Ito ay isang point-in-time survey.

PAANO GINAWA ANG CASPER?

Ang CASPER ay ginagawa sa pamamagitan ng pakikipanayam sa mga tao nang harapan sa kanilang komunidad.



- Gumagamit ang CASPER ng dalawang yugto na paraan ng sampling na idinisenyo upang pumili ng tamang bilang ng mga sambahayan na pakikipanayam. Una, 30 bloke (kumpol) ang pipiliin, pagkatapos ay 7 kabahayan ang pipiliin sa bawat bloke. May kabuuang 210 panayam ang isasagawa.
- Bibisitahin ng mga kinatawan mula sa County at CDC ang mga random na piniling tahanan sa South Region. Magtatanong sila tungkol sa mga alalahanin sa kalusugan, karanasan, at epekto mula sa dumi sa alkantarilya at polusyon sa Tijuana River Valley.
- Kung random na pinili ang iyong tahanan, ang in-person na survey ay tatagal nang humigit-kumulang 15 minuto ng iyong oras. Ang paglahok ay boluntaryo at hindi nagpapakilala.

ANO GAGAMITIN ANG DATA?

Nagkaroon ng mahabang kasaysayan ng mga daloy ng cross-border na naglalaman ng hindi ginagamot na dumi sa alkantarilya, sediment, at basurang pumapasok sa Tijuana River Valley. Nakakaapekto ito sa lokal na libangan, nakakasira ng mga sensitibong tirahan, nagbabanta sa kalusugan ng publiko, at nagiging sanhi ng pagsasara ng tubig sa beach.



Ang iyong input ay makakatulong sa amin na mas maunawaan ang kalagayan ng kalusugan, mga karanasan, at mga pangangailangan sa Timog na rehiyon ng San Diego County na may kaugnayan sa dumi sa alkantarilya at polusyon sa Tijuana River Valley.



LIVE WELL
SAN DIEGO

Upang matuto nang higit pa, i-scan ang QR code, o bisitahin ang: sandiegocounty.gov/southregionhealth

Para sa mga tanong, makipag-ugnayan sa:
phs.southregionhealth.hhsa@sdcounty.ca.gov

